

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. โขลกข่าว ตำทุกซ์
๒. ข่าวสั้น ทั่วไทย
๓. เกษตรฯคนที่ดินแจกประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่
๔. เกาะข่าวเกษตร
๕. กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ การตรวจรับรองสินค้าสิทธิ์ช่วยเหลือชาวนารัตกุม
จับมือ ๓ หน่วยงานภาคีช่วยชาวนาตัวจริงได้รับเงินแน่นอน
๖. สารคามเปิดตลาดนัดเกษตรปลอดสาร
๗. ชาวนาบุรีรัมย์ถอนชื่อรับเงินไร่ละ ๑ พันบาท
๘. กรมปศุสัตว์ ‘หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑’ นำร่องลดต้นทุนอาหารสัตว์
คืนความสุขให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน
๙. ‘๒๐๐ ไร่’ แห่ร่วมซื้อข้าวเปลือกชาวนา
๑๐. เตือนโรงสีไม่ติดราคารับซื้อ
๑๑. จ่อออกบอนด์คืนหนี้ธ.ก.ส. ๕ หมื่นล. รออนุฯปิดบัญชีจำนำข้าว – ชงข้อมูล
ตั้งบปี ’๕๙ จ่าย

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
ข่าวสด

ประชาชาติธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด

กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

๗ “บุญ” เข้าเวร
โหลกข้าว ประจำวัน
พฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2557.....■
สนามบินถือเป็นหน้าตา



โหลกข้าว ดำทุกข

ของประเทศ ประตูปานแรกต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือนไทย กลุ่ม
สหกรณ์ชาวสวนกล้วยไม้ ร้องเรียนด้วยความไม่เข้าใจในนโยบาย
ของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย.....■ ที่ผ่านมาการ
ทำอากาศยานจะมีการรับซื้อกล้วยไม้จากกลุ่มสหกรณ์ มาร้อยเป็น
พวงมาลัยคล้องคอชาวต่างชาติ รวมทั้งนำไปตกแต่งประดับประดา
ภายในอาคาร เพื่อความสวยงามและสร้างความประทับใจแก่ผู้
มาเยือนเหตุไฉนวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติอันงดงามแสนอบอุ่น ช่วย
โฆษณาชื่อเสียงของประเทศ และโฆษณาสินค้าไม้ประดับของ
ไทย มีอันต้องถูกระงับไป ชาวสวนกล้วยไม้เลยคับข้องใจ ทางการ
ไม่คิดจะช่วยเหลือเกษตรกรอีกแล้วหรืออย่างไร เพราะการงัดระงับไป
ทำให้ออนนี้ตกอยู่ในภาวะกล้วยไม้ล้นตลาด หรือต้องการจะให้ชาว
สวนกล้วยไม้ไปเรียกร้องขอรับแจกไร่ละ 1,000 บาท เหมือนชาวนา
และชาวสวนยางรีเปล่า.....■ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร จับมือ องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดทำ โครงการ Agricultural Market
Information System (AMIS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
การผลิตของสินค้าเกษตร 4 ชนิด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และถั่วเหลือง ของสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกลุ่ม G20.....■
ส่วนประเทศไทยเข้าร่วมในฐานะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว
โดยทาง FAO จะได้เชิญ Dr. Arturo Pacificador ผู้เชี่ยวชาญ
ฟิลิปปินส์มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Data Quality Control
แก่เจ้าหน้าที่ของ สศก. โดยการจัดฝึกอบรมช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
จะทำให้ไทยได้อัพเดทข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตการตลาดของโลก
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานในระดับนานาชาติ.

บุญ

ข่าวสั้น
ทั่วโลก

ภาครัฐลุยปราบป๊อเดือน
12 เมื่อ วันที่ 18 พ.ย. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า หลังเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับตำรวจเข้าจับกุมวัตถุดิบทรายประเภทสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง กลุ่มสารควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอย่างต่อเนื่อง คนจึงมีนโยบายให้ปราบปรามปัจจัยการผลิตที่ค้ำยันคุณภาพอย่างจริงจังทั่วประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดในส่วนของโรงงานเดือน 3๑ ราย ชีตของกลางจำนวน 8,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมจำนวนกว่า 300 ล้านบาท หากผู้ใดทราบเบาะแสแหล่งผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตปลอม สามารถแจ้งหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ทุกแห่ง หรือที่ศูนย์รับแจ้งปัจจัยการผลิตปลอม โทร. 08-1373-8259.

เกษตรฯ ขนที่ดินแจกประชาชนของขวัญปีใหม่ ๒12

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีหน้ากระทรวงจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ผ่าน 3 โครงการสำคัญ คือ 1.เร่งจัดที่ดินให้เกษตรกรยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 3 แสนครัวเรือน รายละไม่เกิน 15 ไร่

2.ปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรให้เหมาะสมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว 8 ล้านไร่ เป็นเกษตรกรรายย่อย 1.1 ล้านครัวเรือน โดยสนับสนุนไปปลูกพืชอื่น หรือทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้เงินอุดหนุนรายละไม่เกิน 2 แสนบาท

3.โครงการโค่นยางเก่าปลูกยางใหม่ 4 แสนไร่ สนับสนุนเงินไร่ละ 1.6 หมื่นบาท/ไร่ กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรสวนยางรายย่อย 6.5 แสนครัวเรือน

ขณะนี้ ส.ป.ก.อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลที่ดินที่จะต้องเข้าไปดำเนินการทางดินรวม 5 ล้านไร่ เพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้

“นายกรัฐมนตรีมั่นใจว่ามาตรการช่วยเหลือทั้งหมดจะช่วยลดผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจต่อภาคเกษตรได้ เนื่องจากในปีหน้ามีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวมากกว่าปีนี้ และทำให้ราคาพืชเศรษฐกิจของไทย คือ ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และปาล์มน้ำมัน ยังตกต่ำต่อไป เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และปัญหาเงินเฟ้อของจีน” แหล่งข่าว ระบุ



24 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน สหกรณ์... ○ นายพิศิษฐ์ ฉันท์แดง นัก พุทธศักราชที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะ ที่ 6 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ออนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนา และเตรียมการเปิดโครงการตลาดเกษตรกร ด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2557 อย่างเป็นทางการ พร้อมกัน 4 ตลาด ทั่ว โดยมี นางนงฉัตร เกตุเวชสุริยา เกษตร ประเทศ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 และสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จ.ตรัง โดย ในการประชุม เพื่อพิจารณาการกำหนด ขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์ตามแผนปฏิบัติ การพัฒนาการเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยโรง หมู่ที่ 4 ตำบลบึง ปลายู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ○ นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ร่วมสัมมนาโครงการเพิ่ม ศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนา เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระ ราชดำริ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ก่อน... ○

“กิด ทางไทย”

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ การตรวจรับรองสิทธิ์ช่วยเหลือนเกษตรกร จับมือ 3 หน่วยงานภาคีช่วยชาวนาตวงจริงได้รับเงินแน่นอน



นายโอฬารพิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงกระบวนการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยในปีการผลิต 2557/2558 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาช่วยเหลือรายได้ให้แก่พี่น้อง

เกษตรกรว่า กรมฯ มีบทบาทหน้าที่ในการรับแจ้งการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร แต่ไม่มีสิทธิ์ทำการอนุมัติว่าเกษตรกรรายใดจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ ทั้งนี้ การรับแจ้งปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมฯ ได้จำแนกเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่มคือ เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายเดิมทำแปลงใหม่ และเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งในกรณีที่เกษตรกรรายเก่า เกษตรกรเพียงแค่นำบัตรประชาชนใบเดียวมาปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมว่าปัจจุบันปลูกข้าวกี่ไร่ พันธุ์อะไร และปลูกเมื่อไร แล้วเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลไปติดประกาศในหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้สังคมช่วยตรวจสอบ ส่วนเกษตรกรรายเดิมที่มีการปลูกเพิ่มในแปลง



ใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ เจ้าหน้าที่เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงแปลงใหม่ทุกแปลง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการจนถึงขณะนี้ (16 พ.ย. 57) กรมฯ ได้รับแจ้งการขึ้นทะเบียนแล้ว 3.67 ล้านครัวเรือน และส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

สิทธิ์ระดับตำบล และมีเกษตรกรได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 2.9 ล้านครัวเรือน และต้องส่งผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการบริหารมาตรฐานระดับอำเภอพิจารณารับรอง ซึ่งได้รับรองสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรแล้ว

1.9 ล้านครัวเรือน พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้กับ ธ.ก.ส.ไปแล้ว 1.6 ล้านครัวเรือน และ ธ.ก.ส. สามารถจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 5.5 แสนครัวเรือน

อย่างไรก็ตามดำเนินการเป็นไปตามกรอบที่ กรมฯ มีมติไว้ทุกประการ โดยรัฐบาลได้วางกระบวนการรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร คือ มีการรับแจ้งที่หน่วยงานหนึ่ง (กรมส่งเสริมการเกษตร) มีการตรวจสอบและรับรองที่หน่วยงานหนึ่ง (กรมการปกครอง) แล้วไปจ่ายเงินที่หน่วยงานหนึ่ง (ธ.ก.ส.) ทำให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวเอง ไม่จับลงที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทำให้มีการทุจริตได้ยาก



โอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



สารคามเปิดตลาดนัดเกษตรกรปลอดสาร

๑๔

นายวรพล ภูภักดี เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้มี
ช่องทางการตลาด คณะกรรมการโครงการ
ตลาดเกษตรกร จะเปิดตัวโครงการตลาด
เกษตรกร จำหน่ายผลผลิตการเกษตร
ปลอดสารเคมีและสินค้าปลอดภัย ใน
วันที่ 30 พ.ย.นี้ ที่ตลาดจำหน่ายสินค้า
เกษตรกรหรือตลาดเขียว ภายในสวนสุขภาพ
ชุมชนศรีสวัสดิ์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
โดยมีกลุ่มสมาชิกแพงเป็งแงง คนสารคาม
และสมาชิกเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ร่วมดำเนินการ โดยตลาดเขียว
เปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

ชวานาบุรีรัมย์ AY ถอนชื่อรับเงิน ไร้ละ1พันบาท

โพสต์ทูเดย์ > ชวานาบุรีรัมย์
กว่า 100 ราย แห่ถอนชื่อรับเงิน
ช่วยเหลือไร้ละ 1,000 บาท

นายปัญญา ศิลปะ เกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มี
ชวานาประมาณ 100 คน ที่แจ้งชื่อ
ขอรับเงินช่วยเหลือไร้ละ 1,000
บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ได้ขอ
ถอนชื่อออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
การตรวจสอบพบว่าเกษตรกรที่มา
ขอถอนชื่อส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่ไม่
เป็นความจริง อาทิ เป็นเกษตรกร
ปลูกพืชสวนพืชไร่นิดอื่น แต่กลับ
มาแจ้งว่าเพาะปลูกข้าว

“หลังจากเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน
ทั้งการตรวจพิกัดด้วยดาวเทียม
หรือจีพีเอส การทำประชาคมและ
ธรรมบัญญัติหมู่บ้านที่ให้เกษตรกร
ปฏิญาณตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
รวมถึงมีการชี้แจงข้อกฎหมายใน
การแจ้งข้อมูลเท็จให้เกษตรกรได้
รับทราบ เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้
เกษตรกรเกรงกลัวจะมีความผิด
จึงได้ทยอยมาแจ้งขอถอนชื่อ
ไม่ขอรับเงินในโครงการดังกล่าว”
นายปัญญา กล่าว

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีก
ว่า ชวานา จ.บุรีรัมย์ แจ้งขึ้น
ทะเบียน 1.63 แสนราย ได้รับเงิน
แล้วประมาณ 4,600 ราย การ
จ่ายเงินล่าช้าเนื่องจากมีการ
ตรวจสอบหลายขั้นตอนอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ■

กรมปศุสัตว์ฯ 'หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1' นำร่องลดต้นทุนอาหารสัตว์ คืนความสุขให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศประสบปัญหาในการดำเนินอาชีพค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรายได้ ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต ปัญหาในเรื่องพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาเรื่องสุขภาพสัตว์ที่ส่งผลให้ไม่เกิดผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

สำหรับปัญหาของต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนอาหารสัตว์นับเป็นปัญหาใหญ่ เพราะนับเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ร้อยละ 50-80 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง แต่อย่างไรก็ตาม หากสามารถลดต้นทุนด้านอาหารได้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ง่ายที่สุด

เพื่อให้เกษตรกรหันมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กรมปศุสัตว์ได้พยายามค้นคว้าหาทางออกให้กับเกษตรกร โดยเล็งเห็นว่า ผลผลิตที่ได้จากสัตว์นั้นจะสามารถออกมาได้ดีก็ภาพได้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของสัตว์ สัตว์จะสมบูรณ์ได้ก็ขึ้นจากการกินดีอยู่ดี ไม่มีโรค ทำอย่างไรจึงจะได้อาหารที่ดี มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีต้นทุนราคาต่ำ สามารถหาได้ง่าย ซึ่งผลจากการวิจัย ค้นคว้า และทดลอง จึงพบว่าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นคำตอบที่สำคัญ

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ทางเลือกใหม่ อาหารสุกรขุนต้นทุนต่ำ

ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนต้องขาดทุน กำไรน้อย เนื่องจากค่าอาหารขุ่นที่นำมาใช้เลี้ยงมีราคาสูงมาก โดยมีสัดส่วนเป็นต้นทุนถึงร้อยละ 70-75 กรมปศุสัตว์ได้ทดลองนำร่อง โดยเอาหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เข้มเข้ามาทดแทนอาหารขุ่นร้อยละ 10 โดยเริ่มนำที่สุกรน้ำหนักประมาณ 40 กก. ไปจนถึงน้ำหนักสุกรที่น้ำหนักประมาณ 90-100 กก. ผลปรากฏว่า สามารถลดต้นทุนค่าอาหารขุ่นไปกว่า 400 บาทต่อตัว และยังส่งผลให้ สุกรมียุภาพที่ดีขึ้น ปัญหาเรื่องโรค ท้องเสีย ท้องผูกหมดไป ที่สำคัญสุกรที่ถ่ายออกมามีกลิ่นลดลงไปจากเดิมมาก เพราะกระบวนการย่อยอาหารของสุกรดีขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ชนิดดีในหญ้าเนเปียร์เข้าไปช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้น และเมื่อนำสุกรไปฆ่าและพบว่าปริมาณเนื้อแดงไม่ต่างกับการเลี้ยงด้วยอาหารขุ่นแบบเดิม เมื่อประสบผลดีจากการทดลองแล้ว ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ขยายผลไปเผยแพร่ไปยังจังหวัดต่างๆ ที่มีหน่วยงานศูนย์/สถานีวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ใน 29 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับรู้และนำไปปฏิบัติ

ขยายผลใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สู่อาหารไก่ไข่ และเป็ดไข่

นอกจากสุกรแล้ว วันนี้กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกประเภทไก่ไข่และเป็ดไข่ ได้ทดลองนำเอาหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ไปทดแทนอาหารหลักเดิมร้อยละ 10 โดยจะเริ่มให้อาหารนี้กับสัตว์ปีกในช่วงวัยสาวก่อนที่จะให้ไข่ ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ดีขึ้น และมีผลผลิตเท่าเดิม แต่มีคุณภาพดีขึ้นโดยสังเกตได้จากไข่แดงที่มีลักษณะนุ่มกว่าไข่ปกติ และยังมีผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ส่วนประกอบหลัก TMR อาหารผสมครบส่วนสำหรับโคเนื้อ

ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อวันนี้ คือต้องซื้อฟางมากป้อนใช้ร่วมกับอาหารขุ่นเพื่อใช้เลี้ยงโค เนื่องจากไม่มีเวลาและแรงงานที่จะไปตัดหญ้าสดมาเป็นอาหารให้กับสัตว์โคเนื้อเมื่อไปซื้อตัด ส่งรถไฟโคเนื้อวันนี้ได้รับอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลถึงสุขภาพโค ทำให้ป่วยง่าย โคน้ำไม่ปัสสาวะ น้ำนมไม่ออก ผลผลิตลดลง

กรมปศุสัตว์ได้เข้ามาศึกษา และสนับสนุนให้เอาหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก ผสมกับอาหารขุ่น และสารอาหารสำคัญอีกหลายชนิด เพื่อเป็นอาหารผสมครบส่วน (TMR Total Mixed Ration) มีทั้งอาหารขุ่นและอาหารหมักอยู่ด้วยกัน โดยเริ่มทดลองที่สหกรณ์โคเนื้อหนองรี อำเภอสามชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยเกษตรกรจะรับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าในราคาประกันที่ กก.ละ 1.40 บาท หญ้าจะบรรจุถุงละเป็นถุง ละ 20 กก. หลังจากนั้นนำเข้าเครื่องผสม ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน แล้วบรรจุถุงอีกครั้งถุงละ 25 กก. เพื่อให้สะดวกแก่เกษตรกรในการให้อาหารโค เนื่องจากโคเนื้อตัวหนึ่งจะกินอาหารประมาณ 25 กก. ต่อวัน โดยสหกรณ์จะจัดส่งให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกถึงบ้าน นับเป็นต้นทุนราคาดี 124-125 บาทต่อถุง (ถ้าเป็นอาหารแบบเดิมราคาประมาณ 140-160 บาท)

หลังจากได้รับอาหารผสมครบส่วนลักษณะดี ปรากฏว่าโคเนื้อสุขภาพดีขึ้น มีความสมบูรณ์ขึ้น ได้รับอาหารดีขึ้น

เกษตรกรมีเวลามากมากขึ้น สามารถใช้เวลาเข้ามาเอาใจใส่สัตว์ ดูแลเรื่องความสะอาดที่อยู่ของสัตว์มากขึ้น ซึ่งนับเป็นผลกำไรไปในทางหนึ่ง ในส่วนผลผลิตนั้น จากการตรวจวิเคราะห์น้ำนม (ที่นำส่งมาจากเกษตรกร) ในห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์แล้ว มีแนวโน้มดีขึ้น

ยังมีอีกโครงการหนึ่งที่ได้ทดลองร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากเมื่อก่อนโคที่เคี้ยวฟางหมัก มีลักษณะของนมไม่สมบูรณ์ทั้งสี หลังจากกินอาหาร TMR ไปได้สองเดือน ปรากฏว่า นมของสัตว์มีความมันขึ้น แสดงถึงความสมบูรณ์ของสัตว์มีมากขึ้น สีมันดีขึ้น ปริมาณน้ำนมมากขึ้น คุณภาพน้ำนมดีขึ้น

ปรับวิธีการเลี้ยงโคเนื้อ ใช้เนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นสุดยอดอาหาร

จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เช่น พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ลดลง แรงงานในครัวเรือนหายากไป เพื่อแก้ปัญหา กรมปศุสัตว์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อใหม่ โดยให้มีคอกอยู่และบริเวณที่สัตว์สามารถอยู่ได้อย่างสบายตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด และจัดให้เกษตรกรเลี้ยงโคจำนวนอย่างน้อย 5 ตัว มีพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 อย่างน้อย 1 ไร่ เพื่อตัดโคกินทุกวัน ซึ่งจะส่งผลให้โคเนื้อเหล่านั้นได้รับอาหารที่ดี มีความสมบูรณ์ขึ้น มีความสุขขึ้น เกษตรกรจะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งยังมีรายได้เพิ่มจากปุ๋ยมูลสัตว์ มีเวลาร่างเพื่อใช้ทำประโยชน์อื่นมากขึ้นกว่าในอดีต และใช้จำนวนแรงงานน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

ในระยะต่อไปจากนี้ กรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการทดลองนำร่องการลดต้นทุนอาหารสัตว์ด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ประสบความสำเร็จนี้ จะได้ขยายเผยแพร่แนวคิด และวิธีการจัดการไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศได้นำไปใช้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้กรมปศุสัตว์จะยังคงมุ่งมั่น ค้นคว้า พัฒนา ทานทางใหม่ๆ ในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อาหารผสมครบส่วน (TMR Total Mixed Ration)	
สูตรสำเร็จของอาหารโคเนื้อ (ต่ออาหารผลิต 1 ครั้ง)	
ข้าวเปลือก	41.58 กก.
ข้าวโพด	40.68 กก.
มัน	233.28 กก.
รำ	143.28 กก.
กากน้ำตาล	39.60 กก.
ยูเรีย	14.22 กก.
แวงธาตุ	1.80 กก.
เกลือ	3.60 กก.
หญ้า (54) สูง	1,282.68 กก.
น้ำหนักรวม	1,800.72 กก.

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ขุนบริษัทยาอาหารสัตว์

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าเนเปียร์ลูกผสมสายพันธุ์หนึ่ง เป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิต และมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ที่ดีตามที่ต้องการ เหมาะสำหรับการใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคเนื้อ โคกระบือ กระบือ และแพะ ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้มีอายุหลายปี โดยต้นที่สูงประมาณ 4 เมตร มีระบบรากที่แข็งแรงแผ่กระจายในดิน ลักษณะลำต้นตั้งตรง ปลูกขยายพันธุ์โดยใช้ยอดหัวพันธุ์ มีลักษณะเด่น คือเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง โปรตีนสูง มีความทนทานสูง สัตว์ชอบกิน ตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยและยาได้ดี แดกออกดี ชอบใบไม่ผลิไม่มีขนทำให้เกิดอาการคันตา มีปริมาณน้ำตาสสูง ทำเป็นหญ้าหมักโดยไม่จำเป็นต้องเติมสารเสริมใดๆ ปรับตัวได้ดีในดินหลายสภาพ และจะให้ผลผลิตสูงในดินที่มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงรบกวน เก็บเกี่ยวง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้นาน 6-7 ปี เหมาะกับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัด



๒ '200โรงสี'แห่ร่วมซื้อข้าวเปลือกขาวนา

"พาณิชย์" เผย โรงสีกว่า 200 แห่ง แห่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาราคาน่าตลาด มาเก็บไว้รอขายราคาดี คาดจะเริ่มซื้อข้าวได้เร็วๆ นี้ เชื้อต้นราคาข้าวในตลาดขึ้นได้แน่

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 3% ให้โรงสีเพื่อนำเงินไปซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาน่าตลาดตันละ 100-200 บาทมาเก็บไว้ในสต็อกก่อนนำออกขายในช่วงข้าวราคาดี

ซึ่งเป็นแผนดันราคาข้าวเปลือกของรัฐบาลว่า ขณะนี้มีโรงสีแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 200 ราย คิดเป็นข้าวเปลือกที่จะเก็บไว้ในสต็อกประมาณ 6 ล้านตัน จากเป้าหมาย 2 ล้านตัน คิดเป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 900 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการระดับจังหวัดที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหาร

จัดการข้าว (นบข.) อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ และข้อมูลด้านการเงินของโรงสีเหล่านั้นว่ามีประวัติดี ไม่เคยมีปัญหาทุจริต มีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ใด มีฐานะการเงินที่สามารถซื้อข้าวเปลือกมาเก็บไว้ในปริมาณเท่าไร เป็นต้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

"เมื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ให้ประสานมายังกรมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการได้ คาดว่า น่าจะอนุมัติโรงสีเข้าร่วมโครงการ และโรงสีเริ่มซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งขั้นตอนการชดเชยดอกเบี้ยไม่มีอะไรมาก เพียงแค่โรงสีเอาหลักฐานการซื้อข้าวเปลือกมาแสดงกับรัฐ และกับธนาคารพาณิชย์เพื่อขอชดเชยดอกเบี้ยได้แล้ว" นายบุญฤทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการดังกล่าว น่าจะทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นได้ เพราะโรงสีต้องแย่งกันซื้อเพื่อมาเก็บไว้ก่อนเป็นการดึงผลผลิตออกจากตลาดมากถึง 6 ล้าน

ตัน ประกอบกับขณะนี้หมดฤดูฝนแล้ว เกษตรกรสามารถตากข้าวให้แห้งก่อนนำมายขายให้กับโรงสีได้ นอกจากนี้รัฐยังมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหลายโครงการ เช่น การจำหน่ายข้าวเปลือกที่ยังคงของเกษตรกรภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนเกษตรกรภาคกลาง ที่ไม่มีถังฉางของตนเองก็สามารถนำข้าวเปลือกมาขายให้กับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ในราคาน่าตลาดได้โดยรัฐมีโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเหล่านี้สามารถเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวจากเกษตรกรและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มได้

สำหรับราคาข้าวเปลือกล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2557 โดยกรมการค้าภายใน ความชื้น 15% ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,650-12,550 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,900-8,100 บาท

เตือนโรงสีไม่ติดราคาข้าวรับซื้อ

นายอภิชัย อภิวัฒนา พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าการติดตามตรวจสอบการรับซื้อข้าวใน อ.ตาพระยา และ อ.โคกสูง พบมีโรงสีไม่ติดราคาข้าวรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 8 ราย จึงได้เตือนผู้ประกอบการโรงสีและจุดรับซื้อข้าวเปลือกดังกล่าว ให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้ารับซื้อข้าวเปลือกให้เกษตรกรมองเห็นชัดเจน เพื่อจะได้เปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจขาย พร้อมขอความร่วมมือให้รับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม ในขณะเดียวกันได้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจเครื่องชั่งตามโรงสีหรือจุดรับซื้อเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการ

ฉวยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกร

ด้านนายวินิจ เฮ่าบุญ การค้าภายในจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า แนะนำให้เกษตรกรเลือกนำข้าวไปขายให้กับโรงสีหรือจุดรับซื้อที่เชื่อถือได้ และควรรับเงินค่าข้าวเปลือกเป็นเงินสดทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้ประกอบการที่มาเช่าทำข้าวเพื่อเปิดรับซื้อข้าวเปลือกแล้วใช้กลอุบายทำที่จ่ายเงินให้ล่วงหน้าก่อนเพียงครึ่งหนึ่ง แล้วจะจ่ายส่วนที่เหลือทีหลัง หากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งตำรวจได้ทันที

จ่อออกบอนด์คืนหนี้ธ.ก.ส.5หมื่นล. รออนุญาติกู้บัญชีจำนำข้าว-ชงข้อมูลตั้งบปี'59จ่าย

สบน.ชาวเสียงแบงก์หาเงินรีไฟแนนซ์ หนี้เก่า ธ.ก.ส. 5 หมื่นล้านบาท คาดเบิก เงินภายใน ธ.ค. 57 ยันไม่ใช่ส่วนของ หนี้จำนำข้าว ฟากอนุฯปิดบัญชีจำนำ ข้าว ขอเวลาเตรียมความพร้อมข้อมูล ตั้งบปี'59 คืน ธ.ก.ส.

นายถุษา อุตยานิน ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สบน.อยู่ ระหว่างรับฟังความเห็นการคัดเลือกตัวแทน จำหน่ายพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดให้ แก้วเงินกู้ของ ธ.ก.ส. และจะต้องมีการ บริหารจัดการตามแผน ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ เกี่ยวพันกันกับหนี้จากโครงการรับจำนำ ข้าวที่รัฐบาลอยู่ระหว่างหาวิธีการจัดการ โดยต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลัง (รุมว.คลัง) เปิดเผยต่อไป

อีก 2 สัปดาห์คงจะได้ข้อสรุป ตอนนี้ ยังอยู่ระหว่างชาวเสียงว่าแบงก์ไหนจะให้ เงินไทยอย่างไร โดยวงเงินนี้ต้องใช้หลาย ธนาคาร เราก็จะเรียงลำดับไปตามเงื่อนไข ที่รัฐได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งการกู้เงิน ครั้งนี้เป็นกรณีไฟแนนซ์ตามแผนปกติ ที่สบน.ต้องทำอยู่แล้ว เนื่องจากมีหนี้ ที่ใกล้ครบคืน และต้องปรับโครงสร้างไป ก่อน" นายถุษา กล่าว

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 มีหนี้ ธ.ก.ส. ซึ่งรัฐบาลค้ำประกัน ครบกำหนด



ถุษา อุตยานิน

ชำระทั้งสิ้น 1.77 แสนล้านบาท แต่ได้รับ งบประมาณชำระหนี้ไปประมาณ 3 หมื่น ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 1.54 แสนล้าน บาท จะต้องยึดหนี้ (Roll Over) ออกไป

รายงานจากกระทรวงการคลังเปิดเผย ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สบน.ได้ออกหนังสือ ชี้ชวนเรื่องการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย พันธบัตร ธ.ก.ส.ดังกล่าวส่งไปยังสถาบัน การเงินต่าง ๆ เพื่อให้ยื่นข้อเสนอเป็น ตัวแทนจำหน่ายเข้ามาภายในวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการกู้เงินครั้งนี้กำหนด วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็น รุ่นอายุ 3-5 ปี กับ 6-10 ปี กำหนดเบิกรับ เงินกู้ภายในเดือน ธ.ค. 2557 นี้

ด้านนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัด กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะ อนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว

เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการ เมื่อ 13 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า ปริมาณข้าวที่เข้าสู่ระบบ 15 โครงการ มีทั้งสิ้น 84.5 ล้านตัน รวมใช้เงินไป 1,100,000 ล้านบาท ขณะที่สินค้าคงเหลือยังมีอยู่ที่ 19.2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 225,400 ล้านบาท มีการขายสินค้าออกไปได้ 374,200 ล้านบาท ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายโครงการ มีจำนวน 1,056,565.40 ล้านบาท

ดังนั้นเมื่อใช้ราคาของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ระบายข้าว ณ วันที่ 22 พ.ค. 2557 ในการตีมูลค่า (มาร์กทูมาร์เก็ต) สินค้าคงเหลือปลายงวด ทำให้สรุปผลขาดทุนออกมาได้ที่ 682,365 ล้านบาท แบ่งเป็นผลขาดทุน 11 โครงการ (ปี 2547-2553) จำนวน 163,674 ล้านบาท และเป็นผลขาดทุนในช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ปี 2554-22 พ.ค. 2557) อีกจำนวน 518,691 ล้านบาท

"ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจะต้องมีกระบวนการชำระบัญชี โดยจะดำเนินการผ่านระบบงบประมาณในแต่ละปี แต่เนื่องจากผลขาดทุนเกิดขึ้นจำนวนมาก อาจจะกระทบต่อการบริหารงบประมาณในแต่ละปี ดังนั้นรัฐบาลจึงจะใช้วิธีการออกพันธบัตรเพื่อยืดเวลาการชำระหนี้ จนกว่าระบบงบประมาณจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว" นายรังสรรค์กล่าว

นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ

เกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ กล่าวว่า การปิดบัญชีรอบนี้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ตั้งงบประมาณปี 2559 เพื่อชำระหนี้ ขณะที่การปิดบัญชีงวดสิ้น ก.ย. 2557 จะประชุมอีกครั้งหลังปีใหม่ เพราะต้องรอข้อมูลจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่จะส่งให้ภายในวันที่ 15 ธ.ค. ก่อน

"ตอนนี้ อ.ต.ก. กับ อคส. กำลังทำข้อมูลของ ณ สิ้น ก.ย. 2557 อยู่ เพราะอนุกรรมการปิดบัญชี ก็อยากให้เร่งปิด 11 โครงการเก่าให้จบไปเลย เคลียร์หนี้ให้จบ เพราะเหลือแค่ 1,000 กว่าตันเท่านั้น" นายอดุลย์กล่าว

ด้านแหล่งข่าวจากคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ อีกรายกล่าวว่า สาเหตุที่ข้อมูลการตรวจสอบข้าวยังไม่เรียบร้อยนั้น เนื่องจากได้รับรายงานว่า ยังมีข้าวอยู่ประมาณ 10% ที่ตรวจไม่ได้ เช่น กองข้าวล้ม และมีข้าวหาย ขณะที่อีก 10% เป็นข้าวดี และ 80% เป็นข้าวที่ต้องปรับปรุง ดังนั้นจึงต้องปิดบัญชีแบบใช้ตัวเลขทางบัญชีไปก่อน เพื่อให้สำนักงบประมาณนำไปเตรียมการตั้งงบประมาณชดเชยในปีงบประมาณ 2558

"ถ้าคิดตามผลการปิดบัญชีครั้งนี้ รัฐบาลต้องตั้งบฯชำระหนี้ ประมาณ 4.3 แสนล้านบาท ซึ่งมีทั้งสิ้นให้ ธ.ก.ส.กว่า 1 แสนล้านบาท และสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารออมสิน เป็นต้น"